

## ประกาศสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

ที่ ๐๐๔๒ / ๒๕๖๖

## เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

ตามที่ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. ได้มีประกาศสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ที่ ๐๐๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย นั้น

บัดนี้ คณะทำงานคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๔ อัตรา และสรุปผลการคัดเลือก โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลำดับตามผลการคัดเลือกของแต่ละตำแหน่ง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทราบว่า

๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงลำดับคะแนนรวมเฉลี่ยของผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย โดยจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศ แต่ถ้า สศท. ได้ประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก และมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ ถือเป็นอันยกเลิก

๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ ของแต่ละตำแหน่ง ไปรายงานตัวเพื่อตกลงเงื่อนไขการจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สศท. ตามวัน เวลา ที่ สศท. กำหนด

ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ ไม่สามารถตกลงเงื่อนไขการจ้างได้ สศท. จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไป มารายงานตัวและตกลงเงื่อนไขการจ้างต่อไป

๓. ในวันที่ทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น โดยให้นำคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากงาน และใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย

๔. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง หรือหากได้รับการจ้างแล้ว ต่อมา สศท. ตรวจสอบว่า คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น สศท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกจ้างผู้นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวนฤดี ภูรัตนรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม  
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย  
(แบบท้ายประกาศสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ที่ ๐๐๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ตำแหน่ง / รายชื่อ
๑	๑. เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายอาคารสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา นายรัชชัย รัตนวงศ์
๒	นางสาวหทัยชนันท์ กานต์การันยกุล
๑	๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑ อัตรา) นายอมรฤทธิ์ ตะปะสา
๑	๓. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (๑ อัตรา) นางสาวนิตติศาสตร์ ขำวงษ์
๒	นายอธิบดี เพียรพจนา
๑	๔. เจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิจัยและรับรองมาตรฐานงานศิลปหัตถกรรมไทย (๑ อัตรา) นางสาวรัชชอร คลิ่งบัวทอง